

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH VỆ SINH TAY NĂM 2024

Hưởng ứng ngày vệ sinh tay thế giới. Ngày 30/5/2024 Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2024 với chủ đề là cải thiện kiến thức, nâng cao năng lực của nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc thông qua việc đào tạo, giáo dục sáng tạo và có hiệu quả về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm cả vệ sinh tay; Với khẩu hiệu “Tại sao việc chia sẻ kiến thức về vệ sinh tay vẫn rất quan trọng? Bởi vì nó giúp ngăn chặn sự lây lan của vi sinh vật có hại trong chăm sóc sức khỏe” đến toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Bệnh viện.



Bác sỹ trưởng khoa đang phát động chiến dịch VST.

Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức và là mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi năm, trên toàn thế giới có hàng triệu người bệnh bị lây truyền vi khuẩn, gây nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị và chăm sóc y tế.

Nhiễm khuẩn bệnh viện gây ra nhiều tổn kém cho người bệnh, gia đình và xã hội. Hàng năm, qua các số liệu nghiên cứu khoa học, các tác giả cho thấy nhiễm khuẩn bệnh viện chiếm tỷ

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH VỆ SINH TAY NĂM 2024

lệ khoảng 5-10% số người bệnh nhập viện; chi phí điều trị trung bình tăng thêm từ 500 đến 40.000 USD; số ngày nằm viện tăng thêm từ 4 - 7 ngày. Đặc biệt, nhiễm khuẩn bệnh viện có thể tạo ra những vi khuẩn đa kháng thuốc, làm gia tăng áp lực điều trị, gia tăng tỷ lệ tử vong;

Đối với nhân viên y tế, công việc hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm với nhiều loại vi khuẩn, gây ra các loại bệnh nhiễm trùng có khả năng lây nhiễm cao. Việc tuân thủ vệ sinh tay làm giảm nhiễm khuẩn ở người bệnh và nhân viên y tế.

Theo nghiên cứu can thiệp điển hình của Semmelweis thực hiện năm 1847, cho thấy tỷ lệ tử vong ở sản phụ giảm từ 18% xuống 5% sau ít tháng triển khai khử khuẩn tay bắt buộc bằng dung dịch chloride.

Cho đến thời điểm hiện tại, Vệ sinh tay vẫn là một biện pháp hiệu quả nhất để phòng và giảm lây nhiễm vi khuẩn. Đây là một kỹ thuật hết sức đơn giản, hiệu quả kinh tế, cứu được sinh mạng con người.

Chiến dịch được phát động trên giao ban Bệnh viện. Chủ tịch công đoàn; Đoàn Thanh niên; Công ty vệ sinh; Ban Lãnh đạo các khoa, phòng đại diện cho tất cả các viên chức của khoa, phòng ký cam kết thực hiện chiến dịch Vệ sinh tay năm 2024 trong ngày 30/5/2024. Từ đó các đoàn thể, lãnh đạo các khoa, phòng cùng nhắc nhở đoàn viên, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tích cực tham gia vệ sinh tay góp phần bảo vệ môi trường sống và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH VỆ
SINH TAY NĂM 2024



Các khoa, phòng ký cam kết VST

Khoa KSNK